



Noi Gương Mẹ Maria: Thương Lót & Quan Tâm

Trong biến cố Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét, thánh sử Luca tường thuật lại rằng: *“Bà Maria đã vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa...”* (Lc 1:39). *“Tại sao Đức Maria lại phải vội vã lên đường như vậy?”* Có khi nào bạn thắc mắc như vậy không?

Có phải là tại vì cô Maria muốn kiểm chứng xem việc *bà Ê-li-sa-bét đang cưu mang một người con trai* có đúng hay không? Già cóc cú để, lưng khòm răng long rồi mà làm sao mà thai với nghén được?

Có phải là vì cô Maria muốn khoe với bà Ê-li-sa-bét rằng: *“Chị ơi, chị có biết không, em là người may mắn nhất giữa muôn vàn phụ nữ đây! Chính sứ thần Gabriel hiện đến và báo tin cho em biết rằng, em là người có phúc, đã được Thiên Chúa tuyển chọn và nâng lên địa vị làm Mẹ của Đấng Cứu Thế đây?”*

Tôi không nghĩ như vậy! Tại sao? Xin thưa là bởi vì:

- Nếu cô Maria là người có tính hoài nghi thì cô sẽ chất vấn và hỏi cho tới kỳ cùng lạc lõng luôn, chứ không thể nào dễ dàng và mau mắn thưa lên hai tiếng xin vâng: *“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”* (Lc 1:38).
- Nếu là một người có tính hay khoe khoang và thích “đốt pháo & quăng lựu đạn” sáng như vậy thì sức mảy mà sứ thần Gabriel gọi bà Maria là *Đấng đầy ơn phúc ... Chúa ở cùng bà [và bà là người được] đẹp lòng Thiên Chúa* (Lc 1:28-30)! Never!
- Nếu cô Maria có ý khoe khoang và muốn *giật le* với thiên hạ, thì cô chỉ cần đi qua nhà hàng xóm ở bên cạnh, và chừng năm phút sau thì cả làng trên xóm dưới ai cũng biết cô là người may mắn, đã được Thiên Chúa tuyển chọn rồi, tội chi mà phải một thân một mình, khổ cực vất vả mấy ngày trời, lặn lội đến tận một miền núi xa xôi hẻo lánh ... để khoe với một bà chị già đang sống cô đơn và đang vất vả nặng nhọc với cái thai sáu tháng như vậy cơ chứ? No way!
- Nếu đã là người có tính hay khoe khoang và thích show-off thì làm gì có chuyện Đức Maria nhận mình là *phận nữ tỳ hèn mọn*, và khi gặp những thử thách, đau khổ và gian truân, sức mảy mà có chuyện bà Maria *âm thầm ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng* (Lc 3:51).

Như vậy thì tại sao? Tại sao Đức Maria lại *vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa* như vậy? Xin thưa là bởi vì Đức Maria có một trái tim hay thương xót người khác. Vì có trái tim hay thương xót người như vậy cho nên vừa sau khi nghe sứ thần Gabriel báo tin: *“Bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai...” (Lc 1:36)* thì cô Maria đã mau mắn lên đường đến phụ giúp cho bà Ê-li-sa-bét, người đang mang thai trong lúc già nua tuổi tác, và đang sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh ở miền núi xứ Giu-đa.

Mà không phải chỉ có một lần Đức Maria động lòng thương xót người khác đâu nhé! Thánh Gio-an tường thuật lại rằng, khi Mẹ Maria đến dự tiệc cưới Ca-na, khi thấy chủ rế cô dâu lâm vào cảnh khốn khó vì tiệc chưa tàn mà đã rượu đã gần hết, Mẹ Maria đã mau mắn can thiệp và đã giúp cho gia đình hai họ khỏi bề mặt xấu hổ, khỏi bị mang tai mang tiếng vì tiệc cưới bị thiếu rượu (Ga 2:1-12).

Mùa Giáng Sinh là dịp mừng lễ Sinh Nhật của Con Một Thiên Chúa, mà Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Để cho ngày Sinh Nhật của Con Thiên Chúa được tràn ngập tình yêu, vui tươi, hạnh phúc, bình an và mang đầy đủ ý nghĩa, tôi thiết tưởng, chúng mình phải cố gắng hết sức mình, phải nỗ lực noi gương bắt chước Đức Maria, biết thương xót và quan tâm đến tha nhân, bắt đầu từ những người ở trong gia đình của mình rồi sau đó đến những người chung quanh.

- Khi thấy ông (bà, cha, mẹ...) phải đón xe bus đi nhà thờ, đi chợ, đi thăm bạn bè, đi bác sĩ ... xin bạn đừng có làm ngơ, nhưng hãy đứng ngay lên, lấy chìa khoá xe và thưa với các ngài một cách vui vẻ rằng: *“Trời lạnh lắm, nếu ông (bà, ba, má...) đứng đón xe bus thì sẽ bị bệnh, trời mưa ướt át trơn trượt, lỡ bị té một cái thì sẽ đau lắm... để con đưa ông, bà, ba má ... đi nha!”* Thì lúc đó mình mới nên giống như Mẹ Maria, có lòng thương xót và biết quan tâm đến tha nhân.
- Khi thấy vợ mệt mỏi và bơ phờ sau một ngày làm việc lao động vất vả ... xin bạn đừng chỉ có tươi cười hỏi han vợ hay chồng rằng: *“Em (anh, con...) mệt lắm hả, ngồi nghỉ một chút đi nha.”* Nhưng liền ngay sau đó, bạn hãy xắn tay áo lên, lao vào bếp để phụ giúp vợ trong việc dọn dẹp, nấu ăn ... Đó mới thực sự là mình có lòng trắc ẩn và có lòng từ bi thương xót giống như Hiền Mẫu Maria.
- Khi nghe ông trùm hay ông chánh gọi phone xin bạn đến phụ giúp trong việc cắt cỏ, làm vệ sinh, gói bánh chưng, làm tiệc cưới ... xin đừng chỉ có nói suông: *“Good luck! Xin Chúa chúc lành cho ông và xin Chúa phù giúp cho mọi công việc ông đang làm, mai sau Chúa sẽ trả công ...!”* (Để làm cho người khác nản chí và để ... chửi tục lắm đấy!)... nhưng hãy xắn tay áo lên, hãy cộng tác, hãy làm một hành động cụ thể, đóng góp tài năng, đóng góp công sức hay tài lực cho giáo xứ để giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đó mới gọi là có lòng thương xót như Mẹ Maria!
- Khi xem TV, nghe Radio, đọc báo... khi thấy cuộc sống của các trẻ em khuyết tật, mồ côi, mù loà... quá cơ cực và khốn khổ, chúng mình đừng nên chỉ chép miệng buông ra một câu: *“Tội nghiệp chúng quá!”* nhưng hãy đứng dậy, ký một ngân phiếu, gửi một chút quà cho các cơ quan thiện nguyện, để họ có phương tiện giúp đỡ cho các em kém may mắn đó. Đó mới gọi là có lòng thương xót giống Đức Maria!

Mùa Giáng Sinh là mùa tặng quà, là thời gian để con người biết tỏ lòng yêu thương đối với nhau, thì ước chi từ hôm nay trở đi, chúng mình hãy trao tặng cho tha nhân những món quà tình yêu bằng cách hãy có lòng thương xót, biết quan tâm và ra tay giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái và cho những người nghèo túng và kém may mắn hơn chúng mình.

“Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6:31). Nếu chúng mình có lòng thương xót và biết quan tâm giúp đỡ cho tha nhân thì trong những ngày bạn và tôi lâm vào cảnh khốn cực đau thương thì tha nhân và nhất là chính Thiên Chúa sẽ thương xót và ra tay giúp đỡ cho chúng mình! Như vậy ta chẳng mất mát hay thiệt thòi tí nào cả!

Trong không khí hân hoan, vui mừng và náo nhiệt của những ngày cuối mùa Vọng, và nhân dịp kỷ niệm mừng ngày sinh nhật của Đức Giêsu Kitô, tôi xin cầu chúc bạn và gia đình bạn một đêm Giáng Sinh thật vui vẻ, bình an và nhờ lời chuyển cầu của thánh cả Giuse và qua tay hiền mẫu của Mẹ Maria, xin Chúa chúc lành và ban cho mỗi cá nhân, cho các hội đoàn, cho mỗi gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, cầu mong mọi gia đình luôn sống trong hạnh phúc, yêu thương nhau và luôn sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa.

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

www.chatinh.org

www.nhachua.net